



## คุณสมบัติเด่น

- สะสมเหรียญทอง เพื่อปลดล็อกอัปเกรดไวดังใหญ่ที่ทรงพลัง 3 อัน
- รีสปินงูใหญ่จะล็อกสัญลักษณ์ไว้ เพื่อการรีสปินอย่างต่อเนื่อง
- ศิลาตัวคุณจะย้ายตัวคุณไปยังไวดังใหญ่ครั้งต่อไป

## Red Tiger ขอเสนอ: ราชางูใหญ่

ราชาองค์ใหม่เลื่อยมาสู่วงล้อแล้ว! ตามรอยเท้าของราชาวานรและซิลลาร์ด ราชางูใหญ่ผู้ครองบัลลังก์ และโอบกอดดวงล่อเอาไว้อย่างน่าเกรงขามและทรงพลัง

สะสมเหรียญทองเพื่อปลดล็อกอัปเกรด 3 อย่างสำหรับไวดังใหญ่: ซูเปอร์ไวด์ 1x4, ซูเปอร์ไวด์ตัวคุณสุดอันตรายสูงสุด x5, และซูเปอร์ตัวคุณไวด์เพิ่มที่ล็อกอยู่ ซึ่งจะทวีค่าขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ไวดังรัว

ไวดังใหญ่สามารถส่งตัวคุณของมันไปยังศิลาตัวคุณ และโผล่ขึ้นเหนือวงล้อ เพื่อจู่โจมด้วยไวดังใหญ่ได้ในครั้งต่อไป เมื่อไม่มีรางวัลปรากฏขึ้น ไวดังใหญ่จะปล่อยรีสปินงูใหญ่ โดยล็อกสัญลักษณ์ชนิดที่เลือกไว้เพื่อรีสปินต่อเนื่อง และไวดังรัวที่ดีขึ้น

ราชางูใหญ่จะรัดแน่นขึ้นในทุกการสปิน—กาลสมัยของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้ว!

### ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว 5 x 4 (6 x 4)

วินไลน์ 30

เงินรางวัลสูงสุด 12,825x

ความผันผวน 5/5 (สูง)

ความถี่ในการชนะ 5/5 (สูง)

เงินเดิมพันขั้นต่ำ €/£/\$ 0.10

เงินเดิมพันสูงสุด €/£/\$ 100

คุณสมบัติ 4 (เหรียญทอง, ไวดังใหญ่, รีสปินงูใหญ่, ศิลาตัวคุณ)

ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด 90.80%, 92.68%, 94.68%, 95.70%

ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด 90.16%, 90.71%, 92.71%

## คุณสมบัติในเกม

### เหรียญทองและแถบความคืบหน้า

เหรียญทองสามารถปรากฏขึ้น ทางมุมขวาล่างของสัญลักษณ์อะไรก็ได้บนวงล้อ ถ้ายังมีอัปเกรดไวลดงใหญ่เหลือให้ปลดล็อก เมื่อเหรียญทองปรากฏขึ้นบนการสุบิ นครั้งเดียวกับไวลดงใหญ่ มันจะถูกเก็บมา แล้วเพิ่มลงในแถบความคืบหน้าไวลดง ใหญ่

สะสมเหรียญทอง 30 เหรียญ เพื่อปลดล็อกการอัปเกรดแรก, 60 เหรียญ เพื่อปลด ล็อกอัปเกรดที่สอง, และ 90 เหรียญ เพื่อปลดล็อกการอัปเกรดสุดท้ายครั้งที่สาม

แถบความคืบหน้าไวลดงใหญ่ จะแสดงไว้ทางด้านขวาของวงล้อ จนกระทั่งปลด ล็อกอัปเกรดไวลดงใหญ่ครบทั้ง 3 อย่าง แถบนี้จะติดตามจำนวนเหรียญทองที่ สะสมได้ และจำเป็นต้องการเปิดใช้งานอัปเกรดแต่ละครั้ง เมื่อปลดล็อกอัปเกรดทั้ง 3 ครั้งแล้ว แถบความคืบหน้าจะกลายเป็นวงล้อที่ 6 ซึ่งจะไม่มีสัญลักษณ์ชุดไฟอยู่ แต่อย่างไร

### ไวลดงใหญ่

ไวลดงใหญ่ใช้แทนสัญลักษณ์รางวัลอะไรก็ได้ เมื่อเหรียญทองถูกเพิ่มลงในแถบ ความคืบหน้าไวลดงใหญ่แล้ว จะสามารถปลดล็อกอัปเกรดได้สูงสุดสามรายการ:

1. **ซูเปอร์ไวลดง**ไวลดงใหญ่จะกลายเป็นสัญลักษณ์ซูเปอร์ขนาด 1x4
2. **ซูเปอร์ไวลดงตัวคูณ**เพิ่มตัวคูณ (x2, x3, หรือ x5) ให้กับซูเปอร์ไวลดง
3. **ซูเปอร์ไวลดงตัวคูณเพิ่ม**ไวลดงใหญ่จะกลายเป็นไวลดงที่ล็อกอยู่ มันจะคงอยู่ บนวงล้อ จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามด้วยสปี นูที่ไม่ได้รางวัล ตัวคูณรางวัลจะเพิ่มขึ้น +1 ตามรางวัลต่อเนื่องที่มีตัวมันรวมอยู่ ด้วย ไวลดงใหญ่จะปลดล็อกหลังจากสปีนที่ไม่ได้รางวัลครั้งแรกต่อจากสปีนที่ ได้รางวัลอย่างน้อย 1 ครั้ง หากไวลดงที่ล็อกอยู่บนวงล้อที่ 5 และยังไม่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของรางวัล มันอาจถูกสุ่มย้ายไปยังวงล้อ 1 ใน 4 วงแรก

### ศิลาตัวคูณ

มีโอกาสด์ตัวคูณของไวลดงใหญ่ จะถูกเก็บไว้ในศิลาตัวคูณเหนือวงล้อ โดยที่ตัว คูณที่เก็บไว้นี้ จะเพิ่มลงในไวลดงใหญ่ที่ได้ในครั้งต่อไป

### รีสปินงใหญ่

เมื่อได้ไวลดงใหญ่บนวงล้อแล้ว แต่ไม่เกิดรางวัล มันอาจทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ 1 ชนิดเอาไว้บนวงล้อ โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดตามชนิดที่เลือกไว้จะถูก ล็อกไว้บนวงล้อ แล้วก็จะเกิดรีสปินอีกครึ่ง โดยที่รีสปินจะยังคงดำเนินต่อไป ติราบ ใดที่ยังได้สัญลักษณ์ชนิดที่เลือกนั้น และเฉพาะวินไลน์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ชนิดนั้นเท่านั้น จึงจะจ่ายรางวัลให้ในตอนจบคุณสมบัตินี้

## รหัสเกมและ RTP

### เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
SerpentKing	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	serpentking	serpentking00000	90.80%, 92.68%, 94.68%, 95.70%
SerpentKing	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	serpentking	serpentking00000	90.16%, 90.71%, 92.71%

### เงินสมทบแจ็กพอด

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

### เกี่ยวกับแจ็กพอดของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทุกเกม เกมราชางูใหญ่จะเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอดของ Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอดของเกมหลัก จะต้อง จับคู่กับการสมทบแจ็กพอดเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมพื้นฐานแจ็กพอดที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.16% กับการสม ททบแจ็กพอด 1% ทำให้ RTP โดยรวมมีค่าเป็น 91.16% RTP ในส่วนของเงินสมทบแจ็กพอดจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็กโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)